

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับบริษัทข้ามชาติ และองค์กรธุรกิจอื่นๆ ของสหประชาชาติ (The Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises)**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นางอังคณา นีละไพจิตร และนางเตือนใจ ดีเทศน์) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับ Mr. Dante Pesce และ Mr. Surya Deva รองประธานและสมาชิกคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับบริษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ ของสหประชาชาติ (The Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises) พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights – OHCHR) และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในโอกาสการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยการประชุมครั้งนี้ กสม. ได้นำเสนอบทบาทการทำงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ และได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่คณะทำงานฯ ให้ความสนใจและสอบถาม เช่น ผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่สำคัญ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ บทบาทของ กสม. ในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ และการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการและแนวทางในการเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ และองค์ประกอบ คุณสมบัติ การสรรหา และอำนาจหน้าที่ของ กสม. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

**๒. เสนอขอแต่งตั้งคณะจัดทำวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะจัดทำวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน และมอบให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๓. เข้าร่วมการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เพื่อรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหาร

สำนักงาน กสม. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเสนอรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้ตอบคำถามของสมาชิกสมานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่

๑) ประเด็นกระบวนการและวิธีการในการจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย โดยได้ชี้แจงต่อ สนช. ว่า เนื่องจากรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้จัดทำเรียบร้อยแล้วโดยใช้กระบวนการแบบเก่า โดยจะเสนอให้สำนักงาน กสม. เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำรายงานดังกล่าวทั้ง ๒ ฉบับ ในปี ๒๕๖๑

๒) สมาชิกสมานิติบัญญัติเสนอให้ปรับปรุงวิธีการเก็บสถิติของสำนักงาน กสม. โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน แต่ได้มีสมาชิกสมานิติบัญญัติบางท่านทักท้วงถึงการนำสถิติของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) มาเป็นข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์สำหรับจัดทำรายงานของ กสม. โดยในรายงานได้เสนอว่าสถานการณ์ภาคใต้ยังทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากที่มีการเจรจาสันติวิธีแล้ว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อเท็จจริง กสม. ควรนำสถิติของรัฐบาลมาประกอบในการจัดทำรายงานด้วย จึงเห็นควรว่า ข้อเสนอดังกล่าวเป็นประโยชน์และควรปรับปรุงวิธีการเก็บสถิติตามที่ สนช. เสนอ

นอกจากนี้ ยังชี้แจงประเด็นที่ สนช. บางท่านยังเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องแนวการดำเนินงานของ กสม. ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย จึงได้ชี้แจงว่าการดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังคงเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนประเด็นการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๐ ลำฯ ขอบชี้แจงว่า หากรายงานล่าช้าตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม จะมีผลให้ กสม. พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม

**๔. การสัมมนาเรื่อง สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ณ จุดเชื่อมต่อ : ปรับวาระใหม่เพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Seminar on Human Rights and Peace at Crossroads: Shaping a new Agenda for Human Rights and Peace Education in the Asia-Pacific)**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางฉัตรสุดา จันทร์तीय กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ได้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ณ จุดเชื่อมต่อ : ปรับวาระใหม่เพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Seminar on Human Rights and Peace at Crossroads : Shaping a new Agenda for Human Rights and Peace Education in the Asia-Pacific) เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (IHRP) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนหลักสูตรสิทธิมนุษยชนในระดับปริญญาเอกของสถาบัน IHRP โดยการประชุมได้เชิญ ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มั่นตารณณ์ และผู้เชี่ยวชาญมาให้ทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน การเรียน

การสอนสิทธิมนุษยชนและสันติภาพที่ตอบโจทย์สังคม โดยในครั้งที่ กสม. ได้นำหลักการใกล้เคียงมาออก  
ระเบียบ และเปิดศูนย์การใกล้เคียง ได้รับการถูกท้วงติงว่าสิทธิมนุษยชนกับการใกล้เคียงกับการประนีประนอม  
และสันติภาพเป็นคนละเรื่องกัน ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ทำให้เกิดความเห็นขัดว่าทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวกัน  
เพียงแต่สันติภาพอาจกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จะทำให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบางประเด็นที่ทำให้ผู้ถูก  
ละเมิดจะได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็ว และสังคมอยู่ได้อย่างสันติสุข ในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้รับ  
แนวทางจากผู้ทรงคุณวุฒิที่จะนำมาปรับใช้ในการจัดทำหลักสูตรแกนกลางด้านสิทธิมนุษยชนกับบุคคล  
ในกระบวนการยุติธรรมและหลักสูตรอบรมวิทยากรกระบวนการ

**๕. โครงการสัมมนาวิชาการ “Leading by Example: รัฐวิสาหกิจไทยสู่ต้นแบบการทำธุรกิจ  
ที่เคารพสิทธิมนุษยชน” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอน  
เวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
โดยกลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๑ และคณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
จะจัดโครงการสัมมนาวิชาการ “Leading by Example: รัฐวิสาหกิจไทยสู่ต้นแบบการทำธุรกิจที่เคารพ  
สิทธิมนุษยชน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา  
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยได้เชิญ Mr. Dante Pesce คณะทำงานด้าน  
สิทธิมนุษยชนกับบริษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ มาปาฐกถาพิเศษ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กรุณาขอให้  
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รองหัวหน้า คสช. ที่ดูแล  
ด้านเศรษฐกิจ มาเป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษเรื่องรัฐวิสาหกิจกับการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นต้นแบบ  
การทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้วางแผนที่จะขับเคลื่อน  
หลักการชี้แนะไปสู่การประกอบธุรกิจของรัฐวิสาหกิจไทย เพื่อเป็นต้นแบบให้กับภาคธุรกิจเอกชนต่อไป

#### **๖. การเข้าเยี่ยมคนพิการ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางฉัตรสุดา จันทร์ดีเยี่ยม กรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ไปเข้าเยี่ยมคนพิการ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๖  
มีนาคม ๒๕๖๑ หลังจากไปเข้าร่วมการประชุมการสัมมนาเรื่อง สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ณ จุดเชื่อมโยง : ปรับ  
วาระใหม่เพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Seminar on Human Rights and  
Peace at Crossroads: Shaping a new Agenda for Human Rights and Peace Education in the Asia-  
Pacific” ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (IHRP) โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ได้ให้การช่วยเหลือคนตาบอด หนูหนวก ซึ่งบางคนไม่ได้ตาบอดมาตั้งแต่กำเนิด แต่ตาบอดด้วยอุบัติเหตุจึงคิดสั้น  
จะฆ่าตัวตาย และแพทย์ได้ส่งมาบำบัดที่วิทยาลัยราชสุดา มีการสอนอักษรเบรลล์ให้กับคนตาบอด  
สอนภาษามือให้กับคนหูหนวกและหูปกติ คนหูปกติเมื่อเรียนแล้วจะไปเป็นล่ามภาษามือได้ ซึ่งมีผู้เข้าเรียน  
ประมาณ ๑๐๐ คนต่อปี ต่อจากนั้นได้ไปดูงานและเครื่องมือเครื่องใช้ที่สามารถช่วยคนพิการได้ มีการผลิต  
เครื่องมือเพื่อคนพิการได้หลายอย่าง แต่ใช้ต้นทุนผลิตสูงมากจึงไม่สามารถผลิตได้ ทั้งนี้ เห็นควรจะต้องมีการ  
เผยแพร่และหาทางสนับสนุนให้คนพิการได้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ราคาที่ไม่แพง

### ๗. การเข้าร่วมสัมมนาและสำนักงานธนาคารโลกขอเข้าพบ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง ธนาคารโลก (The World Bank) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI) ประเทศไทย ในกาครั้งนี้ นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญไปเปิดงานและร่วมเวทีสัมมนาและการแถลงข่าวเพื่อเสนองานวิจัยดังกล่าว โดยในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย มาเลเซีย และภูมิภาค และคณะ ได้ขอเข้าพบ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน กสม. เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือกับธนาคารโลกในการปกป้องคุ้มครองบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและกระบวนการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติต่อกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องสมุด และการจัดเก็บระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของสำนักงาน กสม. ซึ่งมีความก้าวหน้ามาก และในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ธนาคารโลกจะจัดเสวนา เรื่อง การตระหนักรู้การมีตัวตนของคนข้ามเพศและบุคคลหลากหลายทางเพศ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ วิฑิต มั่นตารณณ์ และนางอังคณา นีละไพจิตร ร่วมเป็นวิทยากร

๘. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ณ บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อสำรวจขอบเขตพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๖๖/๒๕๕๗ และประเด็นการประกาศเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นอยู่ในพื้นที่แก่งกระจานซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลก แต่ UNHCR ได้มีข้อเสนอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยึดการเสนอพื้นที่แก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากต้องการให้การแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ในประเด็นเรื่องการอพยพคนออกมาจากพื้นที่เดิม ซึ่งพื้นที่ใหม่มีปัญหาเรื่องการจัดหาที่ทำกินที่เหมาะสมให้กับผู้ที่ถูกบังคับย้ายถิ่นออกมา และการจับกุมดำเนินคดีผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ซึ่งไปขยายพื้นที่เดิม เนื่องจากพื้นที่ที่รัฐจัดให้ ไม่สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ ต่อมา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้มีการจัดเวทีสุนทรียเสวนา ซึ่งเป็นการนำข้อมูลจากการวิจัยของชาวบ้านมานำเสนอให้กับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources หรือ World Conservative Union : IUCN) มูลนิธิธรรมาภิบาลความร่วมมือในภาคพื้นเอเชีย (The Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)) และเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตงานตะนาวศรี และขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นตัวกลางในการจัดสุนทรียเสวนา จนกว่าจะหาทางร่วมมือกันในพื้นที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้อย่างชัดเจน

๙. คณะกรรมการสิทธิระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประเทศอินโดนีเซีย (AICHR Indonesia) มีหนังสือเชิญ นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมและเป็นวิทยากรการเสวนา AICHR High Level Dialogue on the Managing Freedom of Expression in the Information Age ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องผู้แทนไทยประจำคณะกรรมการสิทธิระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (นายเสรี นนทสูติ) ได้มีหนังสือเชิญ นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เข้าร่วมการเสวนา AICHR High Level Dialogue on the Managing Freedom of Expression in the Information Age ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย โดยคณะกรรมการสิทธิระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประเทศอินโดนีเซีย (AICHR Indonesia) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมและเป็นวิทยากรในฐานะเป็นผู้แทน SEANF ในการเสวนา AICHR High Level Dialogue on the Managing Freedom of Expression in the Information Age ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ วรรคสอง

๒. มอบให้สำนักงาน กสม. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมเดินทางไปด้วย โดยเตรียมเนื้อหาในการนำเสนอหัวข้อ Perspective of the National Human Rights Institution in the Region on Freedom of Expression ด้วย

๑๐. สรุปผลการดำเนินโครงการจัดงานวันสตรีสากล ๘ มีนาคม หัวข้อ “การประกาศเกียรติยศสตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๑”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปผลการดำเนินโครงการจัดงานวันสตรีสากล ๘ มีนาคม หัวข้อ “การประกาศเกียรติยศ สตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๑” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การปาฐกถา พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๑ และเวทีอภิปรายหัวข้อ “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน บทบาทในการเคลื่อนไหวทางสังคม ความเสี่ยงภัยคุกคามและข้อเสนอเพื่อการคุ้มครอง”

ผู้ที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

๑. มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ (องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานต่อสู้เพื่อสิทธิพนักงานบริการ)
๒. ทีมฟุตบอล BUKU FC ปัตตานี
๓. คุณสุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
๔. คุณนุชนารถ แทนทอง ประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาค
๕. คุณดารารัตน์ สุเทศ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา
๖. คุณหทัยรัตน์ พหลทัฬหสู่อีโคโนมิคส์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส โต๊ะข่าวสืบสวนสอบสวน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

จากการจัดงานดังกล่าวได้มีข้อเสนอแนะ ซึ่งสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเห็นควรให้มีการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาโลกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อไป